

Số: 72/KH-ĐKTBVNLT

Nhon Hung, ngày 05 tháng 7 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, kiểm tra và xử lý việc khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm trên địa bàn phường Nhon Hung năm 2024

Căn cứ Luật thủy sản số 18/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa phường hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21/11/2017;

Căn cứ Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

Căn cứ Nghị Định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản;

Căn cứ Kế hoạch số 2170/KH-UBND ngày 26/4/2024 của Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên về việc tuyên truyền, kiểm tra và xử lý khai thác thủy sản trái phép trên địa bàn thị xã Tịnh Biên năm 2024.

Để thực hiện tốt cho công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2024 trên địa bàn phường. Đoàn kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra và xử lý việc khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm trên địa bàn phường năm 2024 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo sự chuyển biến, nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của nhà nước trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không sử dụng các loại ngư cụ cấm để khai thác thủy sản tự nhiên, không sang địa phận Campuchia để đánh bắt thủy sản.

Khuyến cáo những người mua bán cá ở chợ và các điểm mua bán không thường xuyên, không nên kinh doanh các loài cá có nguồn gốc đánh bắt từ tự nhiên (đánh bắt trái phép); nhằm từng bước cải thiện ý thức của người dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong lĩnh vực tiêu dùng.

Ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm những hành vi, vi phạm pháp luật về sử

dụng ngư cụ cấm, đặt biệt sử dụng điện để khai thác thủy sản trên nội đồng khi lũ về và các tuyến kênh, rạch thuộc địa bàn phường Nhơn Hưng.

2. Yêu cầu

Tuyên truyền rộng rãi trên đài truyền thanh phường, tại các khu vực chợ, tổ chức họp dân tuyên truyền nội dung các văn bản luật liên quan đến việc khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Nghiêm cấm việc sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện khai thác thủy sản; Tổ chức tuần tra, xử lý các hoạt động khai thác thủy sản trái phép trên địa bàn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

Tuyên truyền định kỳ hàng tuần trên phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh phường về các văn bản pháp luật: Luật Thủy sản số 18; Thông tư hướng dẫn số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và các quy định khác...

Đoàn kiểm tra Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến tận chợ, điếm mua bán để phát tờ rơi đối với các hộ dân kinh doanh thủy sản tươi sống và cho làm cam kết không khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm.

2. Đối tượng tuyên truyền

Các cá nhân, tổ chức sử dụng ngư cụ cấm đánh bắt thủy sản như: Lồng xếp (lờ dây, bác quai, lờ, dớn), đăng, đáy, xiệp, sử dụng xung điện (xiệt điện), hóa chất để khai thác thủy sản.

3. Nội dung tuyên truyền, kiểm tra

Kiểm tra việc chấp hành các qui định pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo: Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

4. Lực lượng tuyên truyền, kiểm tra

+ Lực lượng Công an, Quân sự phường là lực lượng bảo vệ chính của đoàn kiểm tra.

+ NV. KTV Thủy sản kết hợp các đơn vị, các ngành có liên quan sắp lịch đi kiểm tra và lập biên bản xử lý khi có vi phạm.

+ Các nhóm phối kết hợp NV. KTV Thủy sản tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, các hộ khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm và không sang Campuchia khai thác thủy sản.

+ CC. Tư pháp-Hộ tịch hỗ trợ các thủ tục văn bản khi có xử phạt vi phạm hành chính.

+ Ngân sách: dự trù kinh phí cho Đoàn đi kiểm tra.

+ Đề nghị Mặt trận và các đoàn thể: Phối kết hợp các ngành có liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng ngư cụ cấm và không sang Campuchia khai thác thủy sản.

+ Đài truyền thanh: Thường xuyên thông báo đưa tin trên đài về những quy định cấm khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm trong mùa nước nổi.

+ Cán bộ giao thông – thủy lợi thực hiện công việc quay phim, chụp ảnh... phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý vi phạm để đảm bảo tính khách quan, trung thực.

Khi phát hiện vi phạm từng thành viên trong Đoàn chịu trách nhiệm kiểm tra từng nội dung theo chức năng của ngành và tham mưu cho Đoàn hoàn thành các thủ tục, giao cho UBND phường hoặc trình UBND thị xã xử lý.

Lực lượng công an tiến hành lập biên bản nếu có trường hợp không chấp hành và có hành vi chống đối.

Việc xác định hành vi vi phạm và xử lý vi phạm hành chính được căn cứ vào Nghị Định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và những văn bản khác có liên quan để xử lý.

5. Thời gian và địa điểm

5.1. Thời gian và địa điểm tuyên truyền

Thời gian: Từ ngày 30/8/2024 đến ngày 10/9/2024(*lich đính kèm*)

Địa điểm: Tại các chợ trên địa bàn .

5.2. Thời gian và địa điểm kiểm tra, xử lý

Thời gian: Từ nay đến hết ngày 30/11/2024(*lich đính kèm*).

Địa điểm: Trên các tuyến kênh, rạch, đất ngập nước thuộc địa bàn phường.

** Ghi chú: Đoàn kiểm tra có thể đi đột xuất theo sự chỉ đạo của UBND phường.*

6. Dự trù kinh phí

Kinh phí thực hiện dự trù đi kiểm tra mỗi đợt: 1.000.000^d/1 đợt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Kỹ thuật viên thủy sản soạn thông báo cho Đài truyền thanh tuyên truyền theo nội dung đã nêu trên.

Kiện toàn, củng cố lại thành viên Đoàn kiểm tra của phường có trách nhiệm thực hiện theo nội dung tinh thần kế hoạch và tham mưu cho UBND phường ban

hành Quyết định xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm việc khai thác nguồn lợi thủy sản trái phép. Sau đợt kiểm tra, Đoàn sẽ tiến hành họp đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo về UBND thị xã thông qua Phòng Kinh tế thị xã.

Trong quá trình thực hiện, mọi khó khăn, vướng mắc được thông tin trao đổi kịp thời với Đ/C Nguyễn Thành Bảo (PCT-Trưởng đoàn kiểm tra, SĐT: 0972602000)

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra và xử lý việc khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm trên địa bàn phường năm 2024./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã (BC)
- Phòng Kinh tế thị xã (BC)
- TT.ĐU, HĐND, UBND phường;
- Các ban ngành, 03 nhóm (phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT.

TRƯỞNG ĐOÀN

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG
(Nguyễn Thành Bảo)**

LỊCH LÀM VIỆC

(Kèm theo kế hoạch số: 72/KH-ĐKTBVNLTTS ngày 05 tháng 7 năm 2024 về việc kiểm tra xử lý việc khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm trên địa bàn phường năm 2024)

TT	Ngày, tháng	Thời gian	Địa bàn	Ghi chú
1	06/09/2024	Sáng:8h	Chợ cây mít	Vận động, tuyên truyền
2	26/09/2024	Sáng:8h	Phường Nhơn Hưng	Thực hiện kiểm tra
3	17/10/2024	Sáng:8h	Phường Nhơn Hưng	Thực hiện kiểm tra
4	31/10/2024	Sáng:8h	Phường Nhơn Hưng	Thực hiện kiểm tra
5	21/11/2024	Sáng:8h	Phường Nhơn Hưng	Thực hiện kiểm tra

Lịch này có thể thay đổi ngày, tháng và thời gian, nếu có thay đổi sẽ thông báo sau.

Khi nhận được kế hoạch và lịch làm việc này đề nghị các ngành có liên quan sắp xếp thời gian để làm việc với Đoàn./.